

ปลดล็อกสมุนไพร 13 ชนิด

- เป็นวัตถุดิบอันตรายชนิด 1 รอบ 25 ปี
- ‘มัญญา’ ชงบอร์ดใหญ่เคาะส.ค.

‘มัญญา’ ปลดล็อกบัญชีพืชสมุนไพร 13 ชนิด จากวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 เป็นชนิดที่ 1 ช่วยเกษตรกรครอบครองสะดวก-ใช้ฆ่าแมลงไม่อันตราย หลังเดือดร้อนมานาน 25 ปี เสนอบอร์ดวัตถุอันตรายเคาะ ส.ค.นี้

น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมการกำหนดพืชสมุนไพร 13 ชนิด เป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม เตรียมนำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาปลดล็อกบัญชีพืชสมุนไพรจากการเป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 ให้เป็นชนิดที่ 1 เพื่อให้เกษตรกร และชุมชนสามารถนำพืชสมุนไพร 13 ชนิด ได้แก่ สะเดา ข่า/กากเมล็ดข่า ข่า ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม สدابเลื้อย ดาวเรือง พริก ขึ้นฉ่าย ชุมเห็ดเทศ ดองดึง และหนอนตายยาก มาสกัดเป็นสารสกัดธรรมชาติเพื่อใช้ป้องกันกำจัดแมลง วัชพืช และโรคพืช ตลอดจนศัตรูพืชได้ด้วยตนเอง และได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรทำการ

จัดทำข้อมูลเพื่อยกเว้นเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า วัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 จะมีความเป็นอันตราย หรือความเป็นพิษน้อยกว่าชนิดที่ 2 และมีขั้นตอนการควบคุมแตกต่างกัน และในกรณีของวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ครอบครองที่จะมีไว้ใช้ จะต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งการดำเนินงานกับกรมวิชาการเกษตร ส่วนวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1 ไม่ต้องขึ้นทะเบียน แต่มาแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารหรือพืชนั้น ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะมีขั้นตอนยุ่งยาก ต้องนำผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นพิษของสารนั้น ต้องนำสารนั้นไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้เพื่อให้ทราบว่าจะใช้อัตราที่เท่าไรถึงจะมีประสิทธิภาพ

ตามที่กล่าวอ้างจริง นอกจากนั้นจะต้องประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรได้นำสารธรรมชาติ หรือพืชที่อยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าควรปลดล็อกพืชสมุนไพร 13 ชนิด จากวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 กลับมาเป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 1

“พืชสมุนไพรทั้ง 13 ชนิด เป็นพืชที่เกษตรกรได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสารควบคุมแมลงเพื่อทดแทนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมานาน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเลย ถึงแม้ก้น้อยมาก ไม่ก่อให้เกิดผลตกค้างที่เป็นอันตรายต่อทั้งเกษตรกรเองและผู้บริโภค สามารถหาได้เองจากในชุมชนหรือจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง” น.ส.อิงอรกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ตลอดเวลา 25 ปี ที่สมุนไพรข้างต้นถูกกำหนดเป็นวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ 2 ส่งผลให้เกษตรกรทั่วไปหรือผู้ปลูกสมุนไพรเดือดร้อนเนื่องจากเป็นวิธีชีวิตที่ทุกคนสามารถปลูกเพื่อใช้รับประทานเพื่อรักษาสุขภาพดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษ หรือปลูกใช้ในครัวเรือนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจได้รับโทษหากมีไว้ในครอบครอง ผู้ใดมีไว้ครอบครองจะผิดกฎหมายหรือไม่